

อนาคตลัตเวียหลังเข้าเป็นสมาชิกใหม่ลำดับที่ 18 ของยูโรโซน

หลังจากลัตเวียเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 รัฐบาลได้ตั้งเป้าเตรียมเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซน\* (Euro zone) ในปี 2551 อย่างไรก็ตาม ลัตเวียได้ใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาประเทศให้บรรลุหลักเกณฑ์ Maastricht Criteria\*\* ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับประเทศที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 ลัตเวียได้เข้าเป็นสมาชิกยูโรโซน ลำดับที่ 18 อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ **นักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างให้การตอบรับเชิงบวกต่อประเด็นดังกล่าว พร้อมมองว่าการเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซนของลัตเวียครั้งนี้ ลัตเวียจะเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์มากกว่ายูโรโซนโดยรวม**

- \*\*ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 5 ประการ ดังนี้
1. อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปีสูงไม่เกิน 1.5% (Percentage points) ของอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศสมาชิก EU ที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำสุด 3 ประเทศในปีก่อนหน้า
  2. ขอบขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ไม่เกิน 3%
  3. ยอดหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกิน 60%
  4. เข้าร่วม Exchange Rate Mechanism (ERM II) เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อลดความผันผวนของค่าเงิน
  5. อัตราดอกเบี้ยระยะยาวสูงไม่เกิน 2% (Percentage points) ของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวเฉลี่ยของประเทศสมาชิก EU ที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำสุด 3 ประเทศในปีก่อนหน้า

จำนวนประชากร	2 ล้านคน
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี	13,900 ดอลลาร์สหรัฐ
ขนาดเศรษฐกิจ	GDP มูลค่า 28,379 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกสำคัญ	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โลหะและโลหะภัณฑ์ สิ่งทอ
สินค้านำเข้าสำคัญ	เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกสำคัญ	ลิทัวเนีย เอสโตเนีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร รัสเซีย
แหล่งนำเข้าสำคัญ	เยอรมนี ลิทัวเนีย รัสเซีย เอสโตเนีย โปแลนด์
สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปลัตเวีย***	ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากลัตเวีย	พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช นม และผลิตภัณฑ์นม ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์

ที่มา : EIU, การรวมการค้าต่างประเทศ (ไทย) \*\*\*หมายเหตุ : ไทยส่งออกไปลัตเวียคิดเป็น 0.02% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด

แนวโน้ม : นักวิเคราะห์มองว่าการเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซนของลัตเวียมีผลในเชิงบวกมากกว่า

- ☺ **ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีค่าเงินลดลง** : การตรึงค่าเงิน Lats ซึ่งเป็นสกุลเงินท้องถิ่นไว้กับเงินยูโรซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เพื่อเตรียมเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซน ส่งผลให้ลัตเวียต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกโจมตีค่าเงิน การเปลี่ยนมาใช้เงินยูโรจึงช่วยให้ธนาคารกลางลัตเวียไม่ต้องกังวลถึงการแทรกแซงค่าเงินอันจะนำไปสู่ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ขณะที่ก่อนหน้านี้เงิน Lats ผันผวนตามเงินยูโรอยู่แล้ว การใช้เงินยูโรจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักต่อมูลค่าหนี้ภาคเอกชนของลัตเวียซึ่งอยู่ในสกุลเงินยูโรสูงถึงราว 80%-90% ของมูลค่าหนี้ภาคเอกชนทั้งหมด
- ☺ **การทำธุรกรรมระหว่างประเทศมีความสะดวกขึ้น** ประเทศในยูโรโซน อาทิ เยอรมนี และเอสโตเนีย เป็นคู่ค้าหลักของลัตเวีย ดังนั้น การเปลี่ยนมาใช้เงินยูโรจึงช่วยให้ผู้ที่ทำธุรกรรมระหว่างประเทศไม่ต้องแปลงค่าเงิน อันจะช่วยเกื้อหนุนการค้าระหว่างประเทศของลัตเวียในอนาคต
- ☺ **นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจลัตเวีย** หลังจากลัตเวียได้รับการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซน นักลงทุนทั่วโลกและสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำต่างให้การตอบรับเชิงบวก โดย S&P ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือตราสารทางการเงินประเภท Long-term Foreign and Local Currency Sovereign Credit Ratings ของลัตเวียจาก BBB เป็น BBB+ และล่าสุดได้ปรับเพิ่ม Outlook ของลัตเวียจาก Stable เป็น Positive ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจลัตเวียขยายตัวเพิ่มขึ้น

☹ **ลัตเวียมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อปัญหาทางการเงิน** เนื่องจากการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถกระทำได้ผ่านการใช้จ่ายภาครัฐได้เพียงอย่างเดียว จากเดิมที่ก่อนตรึงค่าเงิน Lats ไว้กับเงินยูโร ลัตเวียสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดค่าเงิน Lats ประกอบกับการเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซนจะส่งผลให้ลัตเวียสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น รัฐบาลลัตเวียจึงอาจกู้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้ยอดหนี้ต่างประเทศของลัตเวียพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ทั้งบางรายมองว่าการที่รัฐบาลลัตเวียประสบความสำเร็จในการแก้ไขวิกฤตการเงินผ่านการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการดำเนินมาตรการลดขนาดดุลงบประมาณอย่างเข้มงวด อาทิ การลดรายจ่ายภาครัฐ และการเพิ่มอัตราภาษีประเภทต่างๆ สะท้อนถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลลัตเวียได้เป็นอย่างดี

☹ **ลัตเวียอาจขาดแรงจูงใจในการปฏิรูปเศรษฐกิจ** นับตั้งแต่การล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต การปฏิรูปเศรษฐกิจของลัตเวียมักเกิดขึ้นเพื่อให้อัดคล่องกับกฎเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ จึงมีความเป็นไปได้ว่าหลังจากประสบความสำเร็จในการเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซน รัฐบาลลัตเวียอาจไม่มีแรงกระตุ้นมากพอที่จะดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคต

การเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซนของลัตเวียในปี 2557 และลิทัวเนียซึ่งเตรียมเข้าเป็นสมาชิกในปี 2558 สะท้อนให้เห็นว่าแม้ยูโรโซนยังเผชิญกับวิกฤตการเงินที่ยังไม่คลี่คลาย แต่ประเทศในยุโรปก็ยังมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ผู้ส่งออกไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ขยายตลาดสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่ต้องการของลัตเวีย อาทิ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของลัตเวีย (คิดเป็นสัดส่วน 26% ของ GDP) ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวต่อเอง อย่างไรก็ตาม **ผู้ส่งออกควรดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง** เนื่องจากการเข้าเป็นสมาชิกยูโรโซนส่งผลให้ลัตเวียมีความเสี่ยงจากการถูกลามของวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจยูโรโซนที่ยังไม่ฟื้นตัว อันส่งผลให้ผู้นำเข้าของลัตเวียอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในด้านความสามารถในการชำระเงิน โดยอาจเลือกทำประกันความเสี่ยงหรือแสวงหาตลาดส่งออกใหม่ๆ ควบคู่ไปพร้อมกันเพื่อป้องกันและกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤตการเงินในภูมิภาคดังกล่าว

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ADVISORY NOTES